



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมพีซีชั้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อในเอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มียรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดำเนินการตามกำหนดการ ดังนี้

1. วันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านทางสถาบันการเงินตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน สามารถ Download เอกสารการชำระเงินได้ที่ <http://sutgateway.sut.ac.th/>
2. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง <http://sutgateway.sut.ac.th/>
3. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ที่ได้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป

อนึ่ง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือหากตรวจพบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการสมัครและการคัดเลือกเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว ก็จะถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไปเป็นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ปฏิบัติกรแทนอธิการบดี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่ได้รับคัดเลือก

1	นาย	ฐิติกร	อภิโชติจรัส	วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2	นาย	รัตน์ธุมิ	จินตนา มาลากิจ	วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
3	นาย	จิรวัดน์	พยวรงค์	วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
4	นาย	พิทักษ์	แสงทอง	วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
5	นาย	ติณห์ชานน	บุญชรอด	วิศวกรรมพีซีซี